



## DIOCESE OF FORT WORTH THE BISHOP'S OFFICE



**Tuyên bố của Đức Cha Michael F. Olson, Giám mục Fort Worth**

**Kính gửi tới quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ Nam Nữ, Chứng sinh và toàn thể Giáo dân Giáo phận Fort Worth**

**Ngày 17 Tháng 09, 2024**

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2024, quý thành viên của Tu viện Chúa Ba Ngôi đã đăng một tuyên bố trên trang mạng của dòng, trong đó quý Sơ cho biết rằng họ đã cố gắng tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 8 năm nay và kết quả là Mẹ Teresa Agnes (Gerlach) tước hiệu Đức Giêsu Thập Tự, O.C.D., đã được bầu lại làm Sơ Bề Trên với nhiệm kỳ ba năm và đã được chính thức nhận chức vị.

Sau khi tham khảo ý kiến với Mẹ Bề trên Marie với tước hiệu Chúa Nhập Thể, bề trên hợp pháp của Dòng Carmel Chúa Ba Ngôi ở Arlington, Texas, như đã được Tòa thánh bổ nhiệm hợp lệ, và với tư cách là Giám mục của Giáo phận Fort Worth, tôi có trách nhiệm phải thông báo cho các tín hữu của Giáo phận Fort Worth rằng các nỗ lực bầu cử là bất hợp pháp và không hợp lệ vì chúng không được tiến hành phù hợp với luật giáo hội và Hiến pháp của Dòng kín Cát Minh. Điều này cũng được áp dụng cho bất kỳ việc tái khấn nào có thể đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu đó, cần phải nói rằng Mẹ Marie Chúa Nhập Thể, O.C.D., vẫn là bề trên hợp pháp của Tu viện Chúa Ba Ngôi như được bổ nhiệm bởi Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ vào ngày 18 tháng 4 năm 2024.

Đáng buồn thay, những hành động có chủ ý và tầm mức lây lan của Mẹ Teresa Agnes và các thành viên khác của Cộng đồng đã đưa quý Sơ đi sâu hơn vào con đường bất tuân và mất đoàn kết với Giáo hội và với Dòng tu của chính họ mà họ đã bắt đầu khởi xướng từ nhiều tháng trước. Việc các ngài từ chối quyền bề trên hợp pháp của họ – Mẹ Marie Chúa Nhập Thể, O.C.D., và tôi với tư cách là giám mục giáo phận của họ – là một điều tai tiếng và thảm đẫm hành vi ly giáo.

Tôi đang tham khảo ý kiến với Tòa Thánh, bao gồm Thánh Bộ Giáo lý Đức tin và Thánh Bộ Các Tu viện Đời sống Thánh hiến cùng các Hiệp hội Đời sống Tông đồ, về các bối cảnh đang xảy ra này cũng như các bước đi mục vụ và những gì thích hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề. Tôi cũng đang tham khảo ý kiến với Mẹ Marie Chúa Nhập Thể, O.C.D., và bảo đảm với Mẹ Bề Trên về sự hỗ trợ liên tục của tôi khi Mẹ cũng đang giải quyết vấn đề để tìm cách đưa lại trật tự cho tình trạng rối loạn trầm trọng hiện tại.

Cuối cùng, lưu tâm đến phần rỗi các linh hồn, với tư cách là giám mục của quý vị, tôi nài xin tất cả các tín hữu của Giáo phận Fort Worth, vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn quý vị, xin quý vị đừng tham gia vào bất cứ tổ chức bí tích thánh nào có thể được cử hành tại Tu viện, vì việc tham gia đó sẽ liên kết quý vị với sự bất tuân đầy tai tiếng cùng sự mất đoàn kết mà quý thành viên dòng tại Arlington Carmel gây ra. Điều tương tự cũng có thể nói về việc cung cấp cho họ bất kỳ hỗ trợ tài chính nào vào thời điểm này. Đúng hơn, tôi mời gọi các tín hữu của Giáo phận Fort Worth cùng tôi cầu nguyện và dâng những hy sinh cho quý nữ tu, cho việc tái lập lại trật tự tại dòng Arlington Carmel, và cho việc quý thành viên của Dòng Carmel quay trở lại với tâm tình vâng phục đúng mục và hiệp nhất với Giáo hội trong cộng đồng dòng.

Trân trọng trong Đức Kitô,

*+ Michael F. Olson*

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA  
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

THE CATHOLIC CENTER

800 West Loop 820 South • Fort Worth, TX 76108 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839 • [fwdioc.org](http://fwdioc.org)  
[officeofthebishop@fwdioc.org](mailto:officeofthebishop@fwdioc.org)